

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาค้นคว้าความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ศึกษาได้สรุปผล อภิปรายผล ผู้ศึกษานำเสนอตามลำดับ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์การศึกษา
2. สมมติฐานการศึกษา
3. สรุปผล
4. อภิปรายผล
5. ข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตาม ประเภทของคณะกรรมการหมู่บ้าน และหมู่บ้านที่อยู่อาศัย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

สมมติฐานการศึกษา

1. ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับปานกลาง

2. คณะกรรมการหมู่บ้านที่จำแนกตามประเภท และหมู่บ้านที่อยู่อาศัย มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน

สรุปผล

จากการศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ สรุปผลการศึกษาดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของคณะกรรมการหมู่บ้าน ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 128 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามประเภทของคณะกรรมการหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นคณะกรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 54.69 คณะกรรมการหมู่บ้านมาจากการคัดเลือก จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 45.31

2. ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน จำนวน 5 ด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีประเภทของคณะกรรมการหมู่บ้านที่แตกต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน

4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน

5. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกเป็นรายด้าน

แผนยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ควรมีการก่อสร้างถนนให้เป็นถนนคอนกรีตทุกสาย ควรสร้างทางระบายน้ำตามถนนภายในหมู่บ้าน และควรมีการขยายเขตไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน

แผนยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและสังคม พบว่า ควรเพิ่มการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมากขึ้น และควรแก้ไขปัญหาคาความยากจนแก่ประชาชน

แผนยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต พบว่า ควรเพิ่มการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และควรส่งเสริมอาชีพให้ผู้พิการ

แผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า ควรมีการส่งเสริมการศึกษาก่อนวัยเรียน ควรส่งเสริมการศึกษานอกระบบให้มากขึ้น และควรส่งเสริมการกีฬาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พบว่า ส่งเสริมให้มีเวทีการมีส่วนร่วมประชาชนในการพัฒนา ท้องถิ่น รณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง จัดโครงการอบรมประชาชนเกี่ยวกับการเมือง และจัดอบรมให้แก่บุคลากรท้องถิ่น

อภิปรายผล

จากการศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ศึกษาได้อภิปรายผล ตามสมมติฐานการศึกษา ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 ความคิดเห็นคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับปานกลาง จากผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 5 ยุทธศาสตร์

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และผู้ศึกษาได้นำมาอภิปรายเป็นรายด้านผลเรียงลำดับจากรายด้านที่มีระดับความคิดเห็นจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด ปรากฏดังนี้

1. แผนยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พบว่าความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการบริหาร การเมืองและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ การส่งเสริมการเรียนรู้แก่ประชาชน การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในด้านการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเมืองแก่ประชาชนจะมีน้อยในปีงบประมาณ 2554 และการส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพื่อเพิ่มและพัฒนาความรู้ทำได้ไม่ทั่วถึงทุกตำแหน่งงาน เป็นเหตุให้เห็นว่าการทำงานของบุคลากรท้องถิ่นไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

2. แผนยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ การก่อสร้างถนน ภายในหมู่บ้าน การก่อสร้างระบบประปา ภายในหมู่บ้าน การก่อสร้างรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน การปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ ภายในหมู่บ้าน การปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน การปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ภายในหมู่บ้าน การก่อสร้างสะพานไม้ ภายในหมู่บ้าน และการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในปีงบประมาณ 2554 มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานน้อย สาเหตุมาจากการงบประมาณของเทศบาลตำบลสงเปลือยมีน้อยประกอบกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไม่เข้ามาตามจำนวนที่ตั้งรับไว้ในเทศบัญญัติของปี 2554

3. แผนยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต พบว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ ได้แก่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในหมู่บ้าน อยู่ในระดับปานกลาง 6 ข้อ เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคติดต่อ การควบคุมและป้องกันโรค การสุขภาพที่ดีของประชาชน การมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุขของประชาชน การพัฒนาและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในสังคมของประชาชน และการส่งเสริมและสนับสนุนการสงเคราะห์ของประชาชน

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การดำเนินงานด้าน อปพร. ไม่เป็นรูปธรรม การอยู่เวรยามในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในตอนกลางคืนไม่ประสบความสำเร็จมีบ้างไม่มีบ้าง ส่วนด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ ยังขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและไม่มีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในปีงบประมาณ 2554

4. แผนยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและสังคม พบว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านชุมชนและสังคม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ การจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในหมู่บ้าน การแก้ไขความยากจนของประชาชน การส่งเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชน และการพัฒนาการเรียนรู้ในชุมชนของประชาชน

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การอุดหนุนและส่งเสริมอาชีพของประชาชนไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและในปีงบประมาณ 2554 ไม่ได้ตั้งจ่ายเพื่อการอุดหนุนส่งเสริมของกลุ่มอาชีพใดเลย

5. แผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ ได้แก่

การส่งเสริมการศึกษาก่อนระดับวัยเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 4 ข้อ เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ การส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณีการส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชน และการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในระบบและนอกระบบ

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การส่งเสริมการเรียนและการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กมีอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ในปีงบประมาณ 2554 ได้มีการตัดงบประมาณในการอุดหนุนงานประเพณีบุญบั้งไฟสาเหตุเพราะกลัววัยรุ่นดื่มสุราแล้วมีการชกต่อยกัน

สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ เรวัตติ สมบัติทอง (2543 : 25) ได้ทำการศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อการปฏิบัติงานจริงขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ วิสูตร จงฐวณิชช์ (2549 : 95) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบรีอต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรีอ อำเภอบรีอ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรีอ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ ธิติรัตน์ ชมารสินธุ์ (2549 : 72) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของพัฒนางานเทศบาลต่อปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบลในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต่อปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบด้วย ปัญหาด้านการบริหารงานด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านการบริหารจัดการ พบว่า โดยรวมทุกปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ ทวีศักดิ์ ปีกษา (2550 : 56) ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามกลุ่มตัวอย่างได้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 198 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกันโรค และระงับโรคติดต่อ ด้านการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม ด้านการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำ และทางบก และระดับปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ด้านการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล และระดับน้อย 1 ด้าน คือ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ ประมวล เกตรา (2550:97) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชน โดยรวมอยู่ในการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ เคนดวง สุบุตรดี (2550 : 88) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า การดำเนินงานเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 8 ด้าน โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ พรรณธิพา สมศรีดา (2550 :94) ได้ทำการวิจัยระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม โดยกำหนดให้พนักงานเทศบาลตำบลทุกแห่งในจังหวัดมหาสารคามเป็นกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

ไม่สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ พจนาด คาดีวี (2546 : 15) ได้ทำการศึกษาการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินงานของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง ไม่สอดคล้องกับ เยาวภา ถิ่นชัยภูมิ (2547 : 15) ได้ทำการศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในการพัฒนาท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นด้วยต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในการพัฒนาท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ไม่สอดคล้องกับ คุณาวุฒิ ไชยคำภา (2547 : 35) ได้ทำการวิจัยเรื่องการดำเนินงานตามบทบาทของสำนักงานเทศบาลตำบลในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรของสำนักงานเทศบาลตำบลโดยส่วนรวมเห็นว่า มีการดำเนินงานตามบทบาทของสำนักงานเทศบาลตำบลในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับ อรรถพล แก้วมนตรี (2547 : 47) ได้ศึกษาการดำเนินงานตามบทบาทของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการพัฒนาการเมืองและการให้บริการ พบว่า ด้านการพัฒนาสังคม โดยรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับ สมมาศ โชคชัยวัฒนากร (2548 : 86) ได้ทำการวิจัยความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลต่อการดำเนินงานของเทศบาลในเขตจังหวัดมหาสารคาม พบว่า สมาชิกสภาเทศบาลมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในเขตเทศบาลในจังหวัดมหาสารคามอยู่ในระดับมาก และจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก

สมมุติฐานที่ 2 คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีประเภท และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีประเภท และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ ที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ และผลการศึกษามีดังนี้

1. คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีประเภทของคณะกรรมการหมู่บ้านแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้านพบว่า คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีประเภทของคณะกรรมการหมู่บ้านแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

2. คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ที่ แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน พบว่า คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า แต่ละหมู่บ้านที่ได้รับการ

บริการต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสงเปลือยในจำนวน 5 แผนยุทธศาสตร์ มีความเท่าเทียมกันทั้ง 16 หมู่บ้าน จึงทำให้ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

สอดคล้องกับ เรวัตติ สมบัติทอง (2543 : 25) ได้ทำการศึกษา ความคิดเห็นสมาชิกสภาสำนักงานเทศบาลตำบลที่มีต่อการดำเนินงานของสำนักงานเทศบาลตำบลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของสมาชิกสภาสำนักงานเทศบาลตำบลที่มีต่อการดำเนินงานของสำนักงานเทศบาลตำบลในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่ต่างกัน สอดคล้องกับ สมมาศ โชคชัยวัฒนากร (2548:86) ความคิดเห็นสมาชิกสภาเทศบาล ที่มีเพศ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า สมาชิกสภาเทศบาลที่มีเพศ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคามไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ วิสูตร จงชูวนิชย์ (2549: 95) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตตำบลบรบือ ต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ โดยรวมและรายด้านทั้ง 9 ด้าน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ชิดารัตน์ ฆารสินธุ์ (2549: 97) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต่อปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า พนักงานเทศบาลที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ประมวล เกตรา (2550 : 97) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การพัฒนาของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกันต่อการพัฒนาเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า คณะกรรมการที่มีเพศ และระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ เด่นดวง สุบุตรดี (2550:88) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า คณะกรรมการ

ชุมชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน เทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นโดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ พรรณริพา สมศรีดา (2550:94) ได้ทำการวิจัยระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม โดยกำหนดให้พนักงานเทศบาลตำบลทุกแห่งในจังหวัดมหาสารคามเป็นกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลที่มีเพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงาน แตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้

จากผลการศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปใช้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้นได้ ดังนี้

1.1 ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นค่าที่มีระดับความคิดเห็นที่น้อยกว่าทุกด้าน ข้อเสนอแนะ คือ ควรให้มีการส่งเสริมให้มีเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและมากขึ้น ควรมีการรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนที่มีการเลือกตั้งอย่างทั่วถึง ควรมีการจัดอบรมประชาชนเกี่ยวกับการเมืองอย่างสม่ำเสมอ และควรมีการจัดอบรม ให้แก่บุคลากรท้องถิ่นเพิ่มพูนความรู้มากขึ้น

1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของ คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นค่าที่มีระดับความคิดเห็นที่น้อยลำดับสอง ข้อเสนอแนะ คือ ควรมี การก่อสร้างและปรับปรุงถนนให้เป็นถนนที่สัญจรสะดวกและปลอดภัย ควรสร้างทางระบาย น้ำตามถนนภายในหมู่บ้าน ควรขยายเขตไฟฟ้าและควรติดตั้งไฟฟ้าส่องทางเพิ่มตามจุดเสี่ยง

1.3 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านเป็น ค่าที่มีระดับความคิดเห็นที่น้อยลำดับที่สาม ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการเพิ่มการช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสให้ทั่วถึง และควรส่งเสริมอาชีพให้ผู้พิการให้เหมาะสมและต่อเนื่อง

1.4 ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและสังคม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นค่าที่มีระดับความคิดเห็นที่น้อยลำดับที่สี่ ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนยังทั่วถึงและเหมาะสม ควรแก้ไขปัญหาค่าความยากจนแก่ประชาชนยังทั่วถึงส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ

1.5 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นค่าที่มีระดับความคิดเห็นที่มากกว่าด้านอื่น ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการส่งเสริมการศึกษาวัยเรียน ก่อนให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อเด็ก ควรขยายการศึกษานอกระบบมายังเขตเทศบาล ควรสนับสนุนกีฬาเยาวชนให้เพียงพอและควรส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ต่อเนื่อง

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป

การศึกษารื่องความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งต่อไปควรเน้นศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า เป็นด้านที่น่าจะได้รับการแก้ไขและพัฒนามากที่สุดเพราะมีค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง (\bar{X}) น้อยกว่าทุกด้าน